

TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

khó khăn. Luật ban hành song còn thiếu thông tư, hướng dẫn nên khó trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc tinh giản biên chế, tránh sự quản lý chồng chéo giữa các ngành đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Đề nghị tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh sạch kiến nghị

tỉnh có giải pháp tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Các doanh nghiệp vận tải biển kiến nghị tỉnh và Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ và phát triển vận tải biển trong thời gian tới. Doanh nghiệp đề nghị ngành Ngân hàng vào cuộc cùng doanh nghiệp trong việc giải ngân nguồn vốn. Kiến nghị Chính phủ chấn chỉnh hoạt động thanh tra hiện nay phải bảo đảm đúng theo quy định, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn...

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị và trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền mà các cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Xác định doanh nghiệp, doanh nhân chính là động lực phát triển kinh tế, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện về nhiều mặt để hỗ trợ việc thu hút đầu tư và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đồng thời, đẩy mạnh thanh tra công vụ; tiếp tục đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Tỉnh cam kết duy trì thường xuyên đối thoại doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy hiệu quả đường dây nóng. Tiếp tục tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, doanh

nhân, trên cơ sở đó nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để tiếp tục thu hút đầu tư và khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thủ tướng Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị và trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền mà các cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Hiện hiệu quả các chương trình tin dụng. Nâng cao vai trò, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Chủ trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, bảo đảm cho vay đúng, vay đủ và sử dụng đúng mục đích. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện tốt hoạt động tín dụng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây màu vụ đông; tình hình tích tụ, tập trung ruộng đất cho Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH - Tập đoàn TH thuê để triển khai các dự án. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mùa lúa kéo dài những ngày qua làm cho 34.984,7ha lúa mùa và 12.188,6ha cây màu vụ đông trong tình bị thiệt hại từ 30% trở lên. Để khôi phục sản xuất, ngành Nông nghiệp đề xuất chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh: hỗ trợ việc tăng diện tích cây khoai tây so với kế hoạch đã xây dựng (dự kiến 1.230ha) và một số loại cây con thời vụ có khả năng trồng lại trên diện tích đã bị thiệt hại; hỗ trợ bằng giống cây trồng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng; tổng kinh phí để xuất hỗ trợ 26,13 tỷ đồng. Ngoài ra, trình trung ương hỗ trợ 400 tấn giống lúa, 22 tấn giống rau màu khác, 2.000 tấn giống khoai tây vụ đông, 500 tấn giống khoai tây xuân và hỗ trợ một phần chi phí sản xuất do thiệt hại của bệnh lùn sọc đen đối với diện tích lúa mùa bị thiệt hại trên 30% diện tích.

Về tình hình tích tụ, tập trung ruộng đất cho Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH - Tập đoàn TH thuê để triển khai dự án trồng rau sạch đạt chuẩn Global GAP và Organic USDA-EU tại huyện Vũ Thư, các tháng còn lại của năm 2017, Thái Bình sẽ tập trung chỉ đạo huyện Vũ Thư và 3 xã Nguyễn Xá, Song An, Hòa Bình thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, bàn giao cho Tập đoàn TH 154,6ha đất nông nghiệp để triển khai thí điểm mô hình sau đó sẽ mở ra thực hiện ở các xã khác. Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn TH đã đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh, cam kết ngoài việc triển khai mô hình thí điểm 154,6ha Tập đoàn sẽ hỗ trợ giống khoai tây vụ đông cho 150ha đất nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện Vũ Thư mà Tập đoàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát thời gian qua, sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng được nông dân sản xuất đúng quy trình, công nghệ của Tập đoàn. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất hỗ trợ cho các địa phương khôi phục sản xuất của ngành Nông nghiệp, riêng đối với đề nghị hỗ trợ thiệt hại của bệnh lùn sọc đen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai,

TỔNG DƯ NỢ...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện. Đến ngày 30/9/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.036 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,2% với trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các huyện nghèo là 13.944 tỷ đồng với gần 457.000 đối tượng đang dư nợ. Dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung chủ

yếu vào 8 chương trình tín dụng lớn, chiếm trên 96% tổng dư nợ là: tín dụng hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn; tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; giải quyết hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội không ngừng được củng cố và nâng cao. Đến ngày 30/9/2017, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh

của toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội còn 0,81%. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại 10.974 điểm giao dịch, phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội thành lập được 187.151 tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần cùng các cấp, các ngành kịp thời giải quyết những khó khăn của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích xuất sắc của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn, nhân

văn của Đảng, Nhà nước, được triển khai hiệu quả, đạt được thành công đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hoạt động tín dụng cần phải sát với người dân hơn và phải tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất huy động các nguồn lực và triển khai thực

hiện hiệu quả các chương trình tín dụng. Nâng cao vai trò, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Chủ trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, bảo đảm cho vay đúng, vay đủ và sử dụng đúng mục đích. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện tốt hoạt động tín dụng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Liên lạc thường xuyên với 100% chủ tàu, thuyền

Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã theo dõi sát diễn biến của bão số 11 và tình hình của các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; đồng thời, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị biên

phòng bảo đảm quân số thường trực 24/24 giờ để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tính đến 13 giờ ngày 16/10 đã có 1.069 phương tiện/2.903 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn tại các bến, cảng cá trong tỉnh, 64 phương tiện/279 lao động neo đậu tại Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi,

Thành phố Hồ Chí Minh... Còn 131 phương tiện/437 lao động đang hoạt động ven biển Thái Bình. Bộ đội Biên phòng tỉnh liên lạc thường xuyên với 100% chủ phương tiện, hướng dẫn, kêu gọi tiếp tục vào nơi tránh trú an toàn, không khai thác tại các vùng biển động.

TẮT ĐẠT



Tàu, thuyền neo đậu tại cảng Diêm Điền (Thái Thụy).

TIẾN HẢI Chủ động ứng phó với mưa úng

Mặc dù bão số 11 không gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, tuy nhiên, bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa trên diện rộng. Trước tình hình đó, huyện Tiến Hải đã chủ động tuyên truyền đến nhân dân không chủ quan, lơ là trước bão số 11 khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, đề phòng có lốc xoáy. Chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức lực lượng rà soát,

kiểm tra toàn bộ hệ thống đê sông, đê cửa sông, đê biển, các điểm xung yếu bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cần phối hợp với các địa phương khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản để phòng mưa tiếp tục gây ngập úng lúa, hoa màu. Khuyến cáo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già

đồng". Đối với nuôi trồng, khai thác thủy sản, các hộ dân cần có biện pháp gia cố các bờ vùng, không được để người ở lại các chòi canh. Sắp xếp tàu, thuyền neo đậu bảo đảm an toàn, không để các tàu, thuyền neo đậu ở gần mái kè, cầu, cống. Ngành điện cần cấp điện ổn định, an toàn cho hoạt động phòng, chống áp thấp nhiệt đới.

MẠNH THẮNG

Tập huấn kỹ năng tư vấn trong điều trị cai nghiện ma túy

Sáng ngày 16/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn cơ bản và liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị nghiện ma túy. Trong 3 ngày (16 - 18/10), 30 học viên đến từ 10 điểm tư vấn, chăm sóc,

hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng trong tỉnh được các giảng viên của SCDI truyền đạt một số kỹ năng tư vấn cơ bản trong cai nghiện: kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, kỹ năng diễn đạt, kiểm soát hành vi, tạo lập mối quan hệ với người nghiện; vai trò của tư vấn viên về liệu pháp nhận thức hành vi... Sau các buổi học

lý thuyết, học viên được thực hành các kỹ năng thông qua hình thức trao đổi, tư vấn với đối tượng. Lớp tập huấn là dịp để các học viên nâng cao kiến thức trong hoạt động tư vấn cai nghiện, qua đó triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện tại các điểm cai nghiện ở địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGD TỈNH Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương), Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhân dịp UBND thị trấn tổ chức ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi. Thị trấn Thanh Nê có 14 khu tổ dân phố và mỗi khu tổ dân phố đều có chi hội người cao tuổi hoạt động khá hiệu quả. Thực hiện hướng dẫn của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, UBND thị trấn đã có quyết định thành lập, ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi để giúp người cao tuổi có tổ chức, địa chỉ sinh hoạt bài bản. Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tăng cường nhận thức và ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể cộng đồng trong việc chăm sóc cũng như nêu cao vai trò của người cao tuổi; giúp người cao tuổi có kiến thức, kỹ năng để sống vui, sống khỏe, sống có ích; tiếp tục phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã trực tiếp chuyển tải tới các hội viên hội người cao tuổi chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; những chủ trương, chính sách về công tác dân số - KHHGD, đặc biệt là thực trạng già hóa dân số và những thách thức đặt ra; những kiến thức về các căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh... Qua đó giúp người cao tuổi có thêm kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và giúp chăm sóc sức khỏe cho nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò, uy tín tuyên truyền, vận động con cháu và cộng đồng thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát hiện 12 cơ sở có thuốc vi phạm quy chế

9 tháng đầu năm 2017, công tác giám sát chất lượng thuốc được Sở Y tế chủ trì chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát 428 cơ sở gồm các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc... Đã kiểm nghiệm được 818 mẫu, trong đó thuốc tân được 442 mẫu, thực phẩm chức năng 115 mẫu, mỹ phẩm 76 mẫu, dược liệu 53 mẫu, đồng dược 85 mẫu và 7 mẫu khác. Qua kiểm tra đã phát hiện 30 mẫu kém chất lượng, gồm 5 mẫu thuốc tân dược, 14 mẫu thực phẩm chức năng, 2 mẫu dược liệu, 9 mẫu mỹ phẩm. Cũng qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện 12 cơ sở có thuốc vi phạm quy chế với tổng số 34 loại thuốc và mỹ phẩm.



Cửa hàng bán lẻ thuốc Sao Mai luôn bảo đảm thực hiện đúng các quy định.

KIỂM TRA MỘT SỐ TUYẾN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các chủ bến bãi vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch của tỉnh và các phương tiện chở vật liệu xây dựng quá tải làm hư hỏng nhiều tuyến đê trên địa bàn. Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước từ thượng

nguồn đổ về đã làm một số đoạn đê, kè bị sạt lở, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư xử lý theo phương châm "4 tại chỗ" trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, mực nước trên các sông đang ở mức cao, đối với những đoạn

đê, kè xung yếu, các địa phương chủ động bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét đề xuất của các địa phương để bố trí kinh phí tu bổ, sửa chữa những đoạn đê đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Vietlott
Cơ hội để tốt hơn

GIẢI JACKPOT 2
XỔ SỐ TƯ CHỌN POWER 6/55
5.794.470.000 VNĐ
Ông Tùng

- 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
- 30% doanh thu bán vé nộp ngân sách các địa phương
- Doanh nghiệp Xổ số Việt Nam duy nhất là thành viên Hiệp hội Xổ số châu Á Thái Bình Dương (APLA) và Hiệp hội Xổ số thế giới (WLA)

CÔNG TY XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM - BỘ TÀI CHÍNH
Tòa nhà Corner Stone - Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
T: +84 24 62 686 818 F: +84 24 62 686 800 E: contact@vietlott.vn W: http://www.vietlott.vn F: https://www.facebook.com/vietlott.vn